

ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดย	นายปวีณ สีท่ามา	รหัสนักศึกษา 61521207056-4
	นาย ภาณุมาศ เสมอพันธ์	รหัสนักศึกษา 61521207078-8
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน	
หลักสูตร	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอก การพัฒนา ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
ปีการศึกษา	2565	

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูลวิทยานิพนธ์ การยื่นเอกสารขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งหมด และระบบสามารถดำเนินการได้สะดวกรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินงาน และเข้าใจง่าย

โดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโดยใช้ภาษา PHP CSS HTML JavaScript Laravel และระบบฐานข้อมูล MySQL โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 8 ผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถสรุปการใช้งานผู้ใช้งานได้ ดังนี้ 1) นักศึกษา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) เจ้าหน้าที่ 4) ประธานสาขา 5) หัวหน้างาน 6) ผู้ช่วยคณบดี 7) เจ้าหน้าที่พิเศษ 8) เลขากรรณการบัณฑิต

จากการศึกษาและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าระบบสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์นรินทร์ จิวรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์สุพงศ์ แดงสุริยศรี หัวหน้าหลักสูตร สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และคณาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงช่วยแก้ไขเอกสารโครงการ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ นายกริช ศรีธีระจิตต์ ที่อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในเรื่องของการจัดหาเอกสาร รายละเอียด ข้อมูลตัวอย่างต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบมาโดยตลอด ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขา บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่าอย่างยิ่งแก่ศิษย์ และคอยชี้แนะ แนวทางการจัดทำโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการทำโครงการ ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ